



**HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES**

บริษัท เอไอเอ จำกัด

เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถนนสุรวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (66) 2634 8888

โทรสาร (66) 2236 6452

AIA.CO.TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอไอเอ ประเทศไทย จัดกิจกรรมเสวนา AIA Wealth Forum 2020

‘อีกขั้นของความมั่นใจ สู่เสถียรภาพแห่งการลงทุน’

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย **นายฤกษ์ จันทโนทก** ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต และ **นางสาวณดา วงศ์ทองคำ** รองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายดูแลลูกค้า จัดกิจกรรม AIA Wealth Forum 2020 เสวนาพิเศษ ในหัวข้อ *‘อีกขั้นของความมั่นใจ สู่เสถียรภาพแห่งการลงทุน’* โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากความสามารถ อาทิ **นายสุวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) **รศ.ดร. ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา** นักลงทุน VI และกูรูทางด้านการเงินและการลงทุนชื่อดัง รวมถึง **นายณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์** เอไอเอ เพอร์สทีจ แอมบาสเดอร์ มาร่วมแบ่งปันความรู้ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการวางแผนการเงิน รวมถึงสร้างความมั่นใจใน บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) แก่ลูกค้าคนสำคัญกว่า 200 ท่าน ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อไม่นานมานี้

ในช่วงแรกของการเสวนา **นายสุวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ได้ถ่ายทอดถึงมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทย โดย **รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา** ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจว่า “ตลาดหุ้นไทยยังสามารถดำเนินต่อไปได้ เนื่องจากหุ้นใหญ่ในตลาดได้รับผลดีจาก Fund Flow ประกอบกับขณะนี้ ดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าต่ำมาก ทำให้ต้นทุนเสียโอกาสต่ำลงตามไปด้วย ทำให้นักลงทุนหลายท่านเลือกที่จะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้น”

นอกจากนี้ **นายสุวัฒน์** ได้กล่าวถึงการเปิดตัว บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลลูกค้า เอไอเอ ประเทศไทย โดยเฉพาะลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ ยูนิท ลิงค์ เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ามีสุขภาพทางการเงินที่ดี โดย บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) มีความพร้อมทั้งในแง่ขององค์ความรู้ ทีมนักลงทุนที่เชี่ยวชาญ พร้อมเครือข่ายในกว่า 18 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่สำคัญยังสามารถเข้าถึงการลงทุนระดับสากลผ่านผู้จัดการกองทุนจากผู้จัดการกองทุนชั้นนำ ได้แก่ Baillie Gifford, BlackRock และ Wellington Management ที่เป็นพันธมิตรกับ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) อีกด้วย นอกจากนี้ **นายสุวัฒน์** ยังได้ย้ำถึงคำว่า “การจัดตั้ง บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลลูกค้า ยูนิท ลิงค์ ของเอไอเอ ประเทศไทย เป็นหลัก โดยนำเงินลงทุนของลูกค้ามาลงทุนในแนวทางเดียวกับที่ เอไอเอ ประเทศไทย ลงทุนมาตลอดกว่า 82 ปี ซึ่งนโยบายการลงทุนถูกออกแบบมาให้ตรงกับวัตถุประสงค์กับแบบประกันยูนิท ลิงค์มากที่สุด ซึ่งเป็นการวางแผนการเงินระยะยาวให้กับลูกค้า ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)”

ในช่วงที่สองของการเสวนา ได้พูดถึงการลงทุนในหุ้นในปัจจุบัน ซึ่งการลงทุนนั้นสามารถทำได้หลายแบบ อาทิ เช่น การลงทุนด้วยตัวเอง หรือการลงทุนแบบจ้างมืออาชีพมาบริหารการลงทุนให้ โดย **รศ.ดร.ไพบุลย์** ได้กล่าวเสริมว่า “ทุกวันนี้โลกเปิดกว้างมากขึ้น ทำให้เราต้องมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนในต่างประเทศบางที่ข้อมูลที่เรารวบรวม ก็มีถูกบ้างผิดบ้าง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมีผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพช่วยบริหาร ซึ่งจะแตกต่างกับการลงทุนในประเทศ ซึ่งเราอาจจะมีความเชี่ยวชาญและมีข้อมูลที่แม่นยำอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าไม่มีความชำนาญเพียงพอ การลงทุนในกองทุนรวม ถือเป็นตัวเลือกที่ดี” พร้อมทั้งทำข้อคิดไว้ว่า “จงลงทุนในหุ้นแต่อย่าเก็งกำไรในหุ้น”

นอกจากนี้ **รศ.ดร.ไพบุลย์** ยังได้ถ่ายทอดถึงสิ่งที่ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร นักกฎหมายชื่อดังผู้เชี่ยวชาญการเงิน-ภาษีระดับประเทศ เคยกล่าวไว้ถึง 3 สิ่งที่ไม่ควรทำ ได้แก่ 1.อย่าเล่นการพนัน 2.อย่าเล่นยาเสพติด 3.อย่าค้าประกัน โดย รศ.ดร.ไพบุลย์ ได้เติมข้อที่ 4.อย่าเก็งกำไรหุ้นด้วยตัวเอง และ สิ่งที่ดีควรทำคือเริ่มวางแผนการเงินให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

ช่วงท้ายของการเสวนา **นายณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์** เอไอเอ เพอร์ซันนัล แอมบาสเดอร์ ได้แชร์ประสบการณ์การลงทุนในแบบประกันชีวิต ลิงค์ว่า “ในอดีตการลงทุนในกองทุนรวมถือว่าตอบโจทย์ แต่เน้นเป็นการลงทุนเงินอย่างเดียว แต่การลงทุนในประกันชีวิต ลิงค์จะมีเรื่องของความคุ้มครองที่สร้างความอุ่นใจให้กับคนในครอบครัว พร้อมโอกาสในการลงทุนระยะยาวควบคู่กันไป ซึ่งทำให้เรามั่นใจว่าเงินที่เราลงทุนสะสมจะส่งต่อไปถึงคนข้างหลังของเราและไม่เสียดายหากถึงวันที่เราจะต้องจากไปก็ตาม”

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมดีๆ จากเอไอเอ ประเทศไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มอบความคุ้มครองและผลตอบแทนที่คุ้มค่า ได้ทางเว็บไซต์ www.aia.co.th หรือ AIA Call Center 1581 หรือสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนรวมภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ได้ที่เว็บไซต์ aiaim.co.th หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ

-จบ-

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอไอเอ ประเทศไทย

อมรรัตน์ ชานวิเศษ โทร 02 783 7367 อีเมล amornrat.chanwisate@aia.com

อรนิตา สิริสุวรรณ โทร 02 783 6539 อีเมล ornnita.sirisuvanna@aia.com

พิชามณูช กุจะพันธุ์ โทร 02 783 4620 อีเมล pichamon.kujaphun@aia.com